



## DIỄN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ

**gởi đến các Chị tham dự Tổng Tu Nghị Dòng Đức Bà – Nữ Kinh Sĩ thánh Âu-Tinh**

*Phòng tiếp đón Clémentine*

24 tháng giêng 2022

Các Chị thân mến,

Xin chào mừng các Chị vào dịp Tổng Tu Nghị này. Tôi cảm ơn Chị Tổng quyền đã nói lên những lời ưu ái. Xin có lời chào đến mỗi Chị, và qua các Chị, xin nói lên tâm tình triu mến thiêng liêng mà tôi dành cho tất cả các Chị Em thuộc Hội Dòng ở nhiều quốc gia khác nhau.

Cùng với các Chị, tôi tạ ơn Chúa vì công trình của Chúa Thánh Thần được tỏ hiện trong đặc sủng giáo dục của các Chị nhằm phục vụ các thế hệ và các gia đình trong tương lai, hướng về một nền nhân văn toàn diện và một thế giới huynh đệ hơn.

Ngày nay, chúng ta đối mặt với một thách thức, là huấn luyện và giáo dục con người. Trung thành với trực giác tin mừng của các Đấng Sáng lập Dòng -thánh Pierre Fourier và chân phước Alix Le clerc-, các chị đã dẫn thân cho một công cuộc giáo dục bình dân, giáo dục đức tin, một nền giáo dục hướng tới công bình và gần gũi người nghèo. Hiện diện và làm việc trong các nước khác nhau, tôi khuyến khích các Chị Em hãy trở thành những môn đệ truyền giáo, những cộng đoàn của hy vọng và niềm vui, bởi vì « *nguy cơ lớn trong thế giới ngày nay, cùng với số liệu sản phẩm tiêu dùng khổng lồ và áp đảo mà thế giới cung cấp, là nỗi buồn của người sống vị kỷ, do cõi lòng tự mãn và hà tiện, do đi tìm những thú vui phù phiếm một cách bệnh hoạn, do một lương tâm chại lỵ. Một khi đời sống nội tâm khép kín với các lợi ích riêng tư, thì không còn chỗ cho tha nhân, và người nghèo không vào được nữa* » (Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, số 2).

Các Chị thân mến, đề tài mà các Chị đã chọn cho Tổng Tu Nghị, « *Công ước giáo dục của Dòng Đức Bà* », là một lời mời gọi tha thiết nên suy nghĩ để tìm ra những con đường mới khả dĩ giúp Chị Em tiếp cận giới trẻ trong thực tế hằng ngày, để góp sức giúp họ được phát triển toàn diện. Thật vậy, « *mọi nẻo đường đời đều cần có một niềm hy vọng đặt trên nền tảng là tình liên đới, và mọi thay đổi đều cần có một quá trình giáo dục để xây dựng những dạng thức mới có khả năng đáp ứng những thách thức và những yêu cầu cấp thiết của thế giới ngày nay, để hiểu và tìm ra các giải pháp cho những đòi hỏi của từng thế hệ, và làm cho nhân loại hôm nay và ngày mai được nở hoa* »<sup>22</sup>. Trước các thách đố và nguy cơ đang rình rập giới trẻ, tôi mong rằng sự dẫn thân và niềm hăng say của các Chị Em, đã từng được Tin Mừng rèn luyện

<sup>22</sup> Thông điệp video nhân buổi gặp gỡ mà Hội Đồng về Giáo Dục Công Giáo đã tổ chức : “Global compact on Education. Together to look beyond”, 15/10/2020.

vững chắc, sẽ trả lại cho giới trẻ niềm vui sống và kỳ vọng xây dựng một xã hội xứng hợp với danh xưng này (x. Tông thư *Fratelli Tutti*, số 71).

Tôi trông cậy nơi các Chị Em và tôi tin nhiệm các Chị Em, Giáo Hội tin nhiệm các Chị Em. Qua lời nói, hành động và chứng tá của Chị Em, hãy trao tặng một thông điệp can trường cho thế giới chúng ta vốn chối từ những thứ mà họ cho là yếu kém. Cầu mong chị em, nhờ cầu nguyện và lòng thờ kính, có thể uống nước tận nguồn thiện hảo và chân lý, và tìm được sức mạnh trong sự hợp nhất với Đức Kitô chết và sống lại, để đặt một cái nhìn tích cực, đầy tình yêu và hy vọng trên thế giới, đặc biệt quan tâm đến những tầng lớp người thiếu thốn trong xã hội. Chính nhờ vậy mà sứ vụ giáo dục của Chị Em sẽ trở sinh hoa trái có giá trị giữa người dân, vì lợi ích của xã hội.

Như vậy, qua đặc sủng của Hội Dòng vốn dĩ giúp Chị Em khám phá tình yêu của Đức Kitô dành cho mọi người, Chị Em góp phần vào việc mở ra những chân trời mới, và sáng tạo những khoảng không gian đầy tình huynh đệ. Thật ra, « *giáo dục luôn là một hành động hy vọng, mời gọi cùng nhau hợp tác và biến đổi não trạng vô bổ làm tê liệt là sự thờ ơ, chuyển sang một não trạng khác, có khả năng đón nhận ý thức chúng ta thuộc về cùng một mối* »<sup>23</sup>.

Chị Em thân mến, vào lúc này, khi đại dịch Covid đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhiều mặt, đặc biệt một ảnh hưởng đáng kể đối với nền giáo dục và giới trẻ, tôi mời Chị Em xích lại gần hơn những ai đang sống trong đơn độc, u buồn và chán nản. Thật vậy, cần phải « *đặc biệt quan tâm đến ngôn ngữ biểu lộ tình thân thiện, ngôn ngữ của tình yêu vô vị lợi, kết nối tương quan và mang tính hiện sinh chạm đến con tim, tác động đến cuộc sống, đánh thức hy vọng và những khát khao* » (Tông huấn *Christus vivit*, số 211).

Xin phú dâng cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria mỗi người trong các Chị tham dự Tổng Tu nghị cùng toàn thể Chị Em Dòng Đức Bà – Nữ Kinh sĩ thánh Âu-Tinh.

Với cả tấm lòng, tôi ban phép lành cho các Chị Em. Xin hãy đừng quên cầu nguyện cho tôi.

---

<sup>23</sup> . *Như trên.*